

An Lão, ngày 20 tháng 6 năm 2023

THƯ PHÁT ĐỘNG

Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Kính gửi: Cán bộ và Nhân dân huyện An Lão

Đề án “*Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030*” của Chính phủ (Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là Tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân gắn chip và các giấy tờ, tài liệu khác (*Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế,...*) sau khi đã được tích hợp thông tin vào tài khoản. Mọi thông tin cá nhân của người dân đều được bảo mật tuyệt đối an toàn. Người dân có thể sử dụng Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trong các giao dịch dân sự, kiến nghị, phản ánh về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm. Khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn, tiết kiệm, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện.

Với sự ủng hộ của Cán bộ và Nhân dân, huyện An Lão đã cơ bản hoàn thành 100% việc cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử đối với công dân có đủ điều kiện trên địa bàn, được Bộ Công an phê duyệt 59.869 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử chưa cao; toàn huyện mới kích hoạt được **28.300/75.507** tài khoản đã được Bộ Công an phê duyệt (đạt 37.48%).

Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử là quyền lợi, lợi ích thiết thực của Nhân dân và góp phần hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 và thực hiện thành công chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện phát động và kêu gọi toàn thể Nhân dân huyện An Lão hãy tích cực đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (*phấn đấu hoàn thành trước ngày 05/7/2023*)

Thay mặt lãnh đạo huyện An Lão, tôi trân trọng cảm ơn cán bộ và Nhân dân đã luôn đồng hành cùng với cơ quan Nhà nước trong việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ tham gia tích cực của Cán bộ và Nhân dân trong toàn huyện.

Trân trọng cảm ơn!



Quét mã QR để xem video hướng dẫn về Tài khoản định danh điện tử và các Tài liệu hướng dẫn Đề án 06



CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Thủy